

กราบเรียนท่านผู้บังคับการ ผู้กำกับคณะ ครู นักเรียน และผู้ปกครองครับ
จดหมายฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งปีของผม
ซึ่งฉบับนี้ผมจะเล่าถึงกิจกรรมที่ผมได้ทำในช่วงปิดเทอมของผม



ในช่วงปิดเทอมในครั้งนี้ เป็นระยะเวลา ๓ สัปดาห์ ซึ่งใน
ครั้งนี้ผมไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ผมได้พักอยู่ที่สำนักงานดูแล
นักเรียนใน กรุงลอนดอนในการปิดเทอมครั้งนี้ ทำให้ผมมีเวลา
ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน ซึ่งใกล้ ๆ สำนักงานดูแลนักเรียนมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งเช่น
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและประวัติของสิ่งมีชีวิต และ Victoria and
Albert museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงรูปปั้นโบราณที่เกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษ ซึ่ง
พิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในกรุงลอนดอนนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ ต้องซื้อตั๋ว แต่จะมีผู้รับบริจาคตาม
ความสามารถของแต่ละคน ซึ่งทำให้ผู้คนทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว
และได้ความรู้กลับไป หลังจากที่ผมได้เที่ยวพิพิธภัณฑ์ใกล้ที่พักของผมแล้วนั้น ผมได้ไปเที่ยวสถานที่ห่างออกไปแต่
ยังอยู่ในกรุงลอนดอน เช่น พิพิธภัณฑ์รูปภาพ ซึ่งภายในนั้นได้จัดแสดงภาพวาดของเทพเจ้า ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติไว้มากมาย และผมได้ไปที่สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งในช่วงนี้อากาศค่อยข้างสูงขึ้น ดอกไม้กำลังเริ่มผลิ ผม
เลยได้ใช้เวลากับการถ่ายภาพ กับดอกไม้ที่สวยงามภายในนั้น และในวันสงกรานต์ ผมได้เดินทางไปวัดไทยในกรุงลอนดอน
คือ วัดพุทธประทีป ซึ่งเป็นสร้างเหมือนวัดไทยเกือบทุกอย่าง และทำให้ผมได้เจอคนไทยมากมายในนั้น และทำให้ผมรู้ว่าคน



ไทยในประเทศอังกฤษมีมาก และคนต่างชาติมีความสนใจได้ประเพณีและวัฒนธรรมได้มาก

ในสัปดาห์สุดท้ายครอบครัวของผมได้เดินทางมาเที่ยวและเยี่ยมผม ซึ่งผมได้เป็นไกด์นำ
เที่ยวสถานที่สำคัญในประเทศอังกฤษ เช่น พระราชวัง Buckingham, London eye, Big Ben,
โบสถ์ Westminster, Tower Bridge, Oxford street, พระราชวัง
Kensington ซึ่งอยู่ในกรุงลอนดอน และ ผมกับครอบครัวได้เดินทางไป
เที่ยวสถานที่นอกกรุงลอนดอนหนึ่งวัน โดยได้นั่งรถยนต์ ไป เมือง Bath
ซึ่งระหว่างเส้นทางที่ไป ได้แวะเที่ยว Stonehenge ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกซึ่งเป็นสถานที่แปลกประหลาดมาก ซึ่งไม่มีในทราบถึงการก่อสร้าง
โดยใช้หินก้อนใหญ่และมีน้ำหนักมากนั้นได้อย่างไร และได้เดินทางต่อไป
ยัง เมือง Bath ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บนเขา มีความสวยงามมาก และใน
เมืองนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของเมือง คือ สถานที่
อาบน้ำของคนโรมัน ในสมัยทำสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามที่
หนึ่งในประเทศอังกฤษ และในทางเดินทางกลับได้แวะที่ปราสาท Winsor ซึ่งสวยงามและ
เก่าแก่มาก





การปิดเทอมครั้งนี้อาจจะไม่ได้อบอุ่นหรือได้มีความสุขกับการเล่นสงกรานต์เหมือน
ในปีอื่น ๆ แต่ผมได้ประสบการณ์และความทรงจำดี ๆ มากมาย ในการศึกษา ณ ประเทศ
อังกฤษของผมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ในเทอมสุดท้ายในการศึกษาที่โรงเรียน Shrewsbury เป็นเทอมฤดูร้อนกีฬาหลัก ๆ
ของเทอมนี้คือ คริกเกต และ เทนนิส แต่มีRowing บาสเกตบอลเป็นกีฬาเสริม ส่วนในเรื่อง
การเรียนนั้น จะมีการสอบในช่วงหลังปิดกลางภาค โดยใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการสอบ และ
กิจกรรมที่ผมทำในเทอมนี้คือถ่ายภาพซึ่งในทำต่อจากเทอมที่แล้วทำให้ผมได้ถ่ายภาพสถานที่
ในโรงเรียนสวย ๆ เพื่อเก็บเป็นความทรงจำไว้ และในเทอมนี้ผมจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ทั้งหมดให้มากที่สุด

ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผมได้มาศึกษาที่ประเทศอังกฤษทำให้ผมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในตัวผม เช่น
ด้านภาษา ผมมีความมั่นใจในการพูดหรือใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและเข้าใจมากขึ้น สามารถเข้าใจในบทเรียน และ พูดคุยกับ
เพื่อนได้โดยเข้าใจ และได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่างด้วยตัวเอง ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ได้ทบทวนสิ่งต่างที่เราได้ทำไป

สุดท้ายนี้ ผมคิดว่าจดหมายของผม จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนหลาย ๆ คน พัฒนาตนเอง เพื่อจะได้มาเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ที่มีค่าเหล่านี้ และกลับไปสร้างประโยชน์ให้โรงเรียนและชีวิตของตัวเอง

ขอบคุณครับ

รฐนนท์ พัฒนโกวิท